

BỘ XÂY DỰNG
TCTY CỔ PHẦN VINACONEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1134/2009/CV-TCKH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về ý kiến của kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty mẹ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý vị cổ đông, quý nhà đầu tư

Ngày 10/04/2009, Báo cáo tài chính năm 2008 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – VINACONEX (Công ty mẹ) được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG đã được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và được đăng tải trên Website của Tổng công ty VINACONEX theo đúng qui định để các cơ quan quản lý Nhà nước, toàn thể cổ đông nắm bắt được tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của Tổng công ty.



Theo Báo cáo tài chính này, đơn vị thực hiện kiểm toán là Công ty kiểm toán KPMG đã đưa ra một số ý kiến ngoại trừ xuất phát từ những quan điểm khác nhau giữa doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán mà nguyên nhân chính do có nhiều điểm bất cập về chế độ kế toán chưa theo sát thực tiễn của doanh nghiệp. Nhận thấy đây là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của Tổng công ty VINACONEX, Tổng công ty xin được báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Quý vị cổ đông cụ thể như sau:

1. Về vốn hóa chi phí lãi vay vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Dự án Xi măng Cẩm Phả:

Dự án Xi Măng Cẩm Phả do VINACONEX làm chủ đầu tư. Hiện nay, Tổng công ty đang vốn hóa chi phí lãi vay của Nhà máy Xi Măng Cẩm Phả vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến hết ngày 31/12/2008.

Theo ý kiến của KPMG:

“Việc xây dựng Nhà máy đã hoàn thành năm 2008 và Biên bản nghiệm thu lô thiết bị cuối cùng đã được ký kết vào ngày 14 tháng 11 năm 2008 với nhà thầu. Tuy nhiên, VINACONEX vẫn tiếp tục vốn hóa chi phí lãi vay vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong giai đoạn từ ngày 15/11/2008 đến 31/12/2008.

Theo *chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 – Chi phí đi vay*, việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng đã hoàn thành. Chi phí đi vay sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí tài chính trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh”.

Ý kiến của Tổng công ty VINACONEX:

Theo *chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16, tại điểm 21* có qui định: “**đối với việc xây dựng một Nhà máy công nghiệp gồm nhiều hạng mục công trình trên một dây chuyền thì việc vốn hóa chỉ chấm dứt khi tất cả các hạng mục công trình cùng được**

hoàn thành". Trên thực tế, Biên bản Nghiệm thu lô thiết bị cuối cùng của Nhà máy Xi măng Cẩm Phả đã được ký kết vào ngày 14/11/2008. Tuy nhiên, việc nghiệm thu các lô thiết bị này chỉ là các lô thiết bị chính mua của các nhà thầu nước ngoài. Để Nhà máy có thể chính thức đi vào hoạt động cần sự vận hành tổng thể của các hạng mục công trình bao gồm cả các công trình phụ trợ cho Nhà máy. Đến ngày 31/12/2008, các hạng mục công trình phụ trợ cho Nhà máy mới được nghiệm thu bởi các bên: chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế. Vì vậy, theo VINACONEX, các hạng mục của Nhà máy Xi măng Cẩm Phả được chính thức hoàn thành, nghiệm thu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2009 (HĐQT Tổng công ty đã có Quyết định số 58/2009/QĐ-HĐQT ngày 23/01/2009 phê duyệt thời điểm kết thúc chạy thử của Nhà máy Xi măng Cẩm Phả là 31/12/2008) và thời gian chấm dứt vốn hóa được xác định vào ngày 31/12/2008 là phù hợp với chuẩn mực kế toán.

2. Về khoản chênh lệch tỷ giá:

Toàn bộ khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của khoản vay đầu tư của Dự án Xi măng Cẩm Phả đến ngày 31/12/2008 là 467.575 triệu VNĐ được KPMG đề nghị đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của VINACONEX.

Để làm rõ vấn đề xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, ngày 27/03/2009, Bộ Tài chính có công văn số 4533/BTC-TCT gửi Thủ tướng Chính Phủ đề nghị hướng dẫn cụ thể đối với khoản chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ.

Theo ý kiến của KPMG:

Do VINACONEX vừa thực hiện đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh nên theo *Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái*, tất cả các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phát sinh do việc đánh giá lại các khoản vay dài hạn bằng ngoại tệ cần được hạch toán như là chi phí hoạt động tài chính trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm khi các khoản lỗ này phát sinh.

Ý kiến của Tổng công ty VINACONEX:

- Để thực hiện việc đầu tư Nhà máy Xi măng Cẩm Phả, năm 2003 Tổng công ty VINACONEX đã thành lập Ban quản lý Dự án Xi măng Cẩm Phả. Ban quản lý dự án Xi măng Cẩm Phả có tổ chức kế toán riêng như đơn vị hạch toán độc lập, chỉ thực hiện tổng hợp báo cáo hoạt động đầu tư vào báo cáo chung của Tổng công ty (công ty mẹ). Vì vậy, Tổng công ty cho rằng, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản được phản ánh lũy kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán của Ban quản lý. Khi việc đầu tư hoàn thành, Nhà máy chính thức đi vào hoạt động (ngày 01/01/2009), khoản chênh lệch tỷ giá này sẽ được phân bổ dần vào thu nhập hoặc chi phí sản xuất – kinh doanh trong khoảng thời gian tối đa 5 năm là phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 của Thủ tướng Chính Phủ về việc đầu tư Dự án Xi măng Cẩm Phả, Tổng công ty VINACONEX được giao làm chủ đầu tư của Dự án Xi măng Cẩm Phả và có trách nhiệm thành lập Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả để vận hành dự án. Việc bàn giao dự án từ Tổng công ty sang Công ty cổ phần này sẽ phát sinh thu nhập và chi phí (bao gồm cả phần chênh lệch tỷ giá trong quá trình đầu tư) đối với Tổng công ty VINACONEX. Theo nguyên tắc phù hợp giữa việc ghi nhận doanh thu và chi phí, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được coi như một khoản chi phí hình thành tài sản chuyển giao cấu thành nên chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ có phát sinh doanh thu từ việc chuyển giao tài sản sang Công ty cổ phần Xi măng Cẩm



Phả. Thời điểm chuyển giao được xác định là ngày 01/01/2009. Vì vậy, theo quan điểm của VINACONEX, trước thời điểm chuyển giao, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh được ghi nhận là một khoản chi phí trả trước trong kỳ và khoản chi phí trả trước này sẽ được tất toán khi Công ty cổ phần Xi Măng Cẩm Phả tiếp nhận tài sản chuyển giao.

Việc vậy, Tổng công ty VINACONEX đang phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của khoản vay đầu tư của Dự án Xi măng Cẩm Phả đến ngày 31/12/2008 là 467.575 triệu VNĐ trên tài khoản chênh lệch tỷ giá.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Website Tổng công ty;
- Tổng công ty SCIC;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Thiết;
- Ban ĐNPC, TBTCTH;
- Lưu VP, TCKH.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Phương

